

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Họ và tên: Huỳnh Tấn Lực - Sinh năm: 10/02/1970

Quê quán: xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Thường trú: Tổ DP3 Thị Trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi(Agribank).

### **Kính thưa bà con cử tri!**

Tôi rất vinh dự nhận được sự tín nhiệm của tập thể nơi công tác và cử tri nơi cư trú đề cử ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 19 - Thị xã Đức Phổ. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đại biểu Hội đồng nhân dân là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Bản thân tôi công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là ngân hàng luôn dành sự quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Hiện nay trên địa bàn Thị xã Đức Phổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 02 chi nhánh là Agribank Thị xã Đức Phổ và Agribank chi nhánh Sa Huỳnh có nhiệm vụ cung ứng tín dụng, đưa các sản phẩm tiện ích, đa dạng đến mọi khách hàng trong địa bàn nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, nhất là lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Thị xã Đức Phổ vừa mới được thành lập, với ưu tiên phát triển và xây dựng đô thị mới, phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ vì có các địa điểm thuận lợi như khu resort Sa Huỳnh, bãi biển Châu Me, bãi biển Phổ Vinh..., phát triển kinh tế biển vì lợi thế có cửa biển Sa Huỳnh, Mỹ Á, cùng các ngành nghề khác có thể mạnh.

### **Kính thưa bà con cử tri!**

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị

của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: chính sách phát triển liên quan đến đô thị hóa; phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, kinh tế biển; nông nghiệp, nông thôn; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục, môi trường.... Đồng thời tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là những nội dung liên quan đến Thị xã Đức Phổ, liên quan đến hoạt động của ngân hàng, nhất là những vướng mắc liên quan đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quá trình cho vay, huy động và các hoạt động dịch vụ khác; đề xuất tháo gỡ các thủ tục cho vay vốn để bà con dễ tiếp cận vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi,...

Hai là: Không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương vào quy chế hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của đại biểu HĐND tỉnh; trong đó chú trọng về cơ chế liên hệ phản ánh kiến nghị, cung cấp thông tin giữa cử tri, chính quyền cơ sở với các đại biểu HĐND tỉnh, cơ chế đánh giá hoạt động hàng năm đối với mỗi đại biểu và tổ đại biểu để góp phần thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Ba là: Tôi sẽ tiếp tục đề xuất với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank Quảng Ngãi tăng cường hỗ trợ các hoạt động an sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ để cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Bốn là: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trong quá trình giám sát đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HDND đối với cơ quan có thẩm quyền, có thể những nội dung và nhiệm vụ báo cáo ở trên chưa phản ánh hết những yêu cầu từ thực tiễn cơ sở và mong muốn của cử tri. Song tôi xin hứa những việc gì có thể

làm được thì quyết tâm thực hiện, đồng thời tích cực đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Một lần nữa, tôi xin hứa nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động đề ra nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, để đáp ứng nguyện vọng và sự tín nhiệm của các bà con cử tri.

Xin cảm ơn quý vị đại biểu, bà con cử tri có mặt hôm nay, kính chúc quý vị đại biểu, bà con cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống./.